

Hiện các ngân hàng như ACB, ABBank, Sacombank, Đông Á, HSBC, ANZ... đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm cho vay tín dụng tiêu dùng từ tín chấp đến thế chấp để khách hàng mua nhà đất, xây sửa nhà, mua ô tô, du học, du lịch, chữa bệnh, tổ chức đám cưới... Trong đó hình thức vay tiêu dùng tín chấp có ưu điểm vượt trội do khách hàng không cần phải có tài sản thế chấp mà chỉ cần có thu nhập ổn định là có thể đã được các ngân hàng cho vay. Tiêu biểu cho sản phẩm này là dịch vụ vay vốn nhanh không tài sản đảm bảo của Ngân hàng Á Châu.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Dịch vụ vay vốn nhanh tín chấp của các ngân hàng thương mại

Vay tiêu dùng tín chấp của ACB là hình thức vay không tài sản đảm bảo dành cho khách hàng cá nhân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng nhất cho khách hàng thực hiện các dự định trong cuộc sống như cưới hỏi, du lịch, học hành, mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa, trang hoàng nhà cửa v.v... với nhiều ưu đãi vượt trội.

Sản phẩm tài chính này có các điểm nổi bật như KHÔNG yêu cầu tài sản đảm bảo, KHÔNG bảo lãnh của công ty hay KHÔNG yêu cầu cam kết của người thân. Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, khách hàng có thể nhận tiền ngay trong vòng 01 giờ đến 48 giờ. Giá trị khoản vay có thể gấp 12 lần thu nhập với lãi suất cạnh tranh theo số tiền vay. Thời hạn trả góp linh hoạt từ 12 đến 60 tháng. Khách hàng có nhu cầu vay sẽ được nhân viên tư vấn và hướng dẫn tận tình. Khách hàng có thể đăng ký vay qua mạng tại địa chỉ <http://www.acb.com.vn/vayquangang> hoặc đến chi nhánh hay phòng giao dịch gần nhất để đăng ký. Và điều đặc biệt là khách hàng sẽ có cơ hội được tặng miễn phí bảo hiểm tiền vay-bảo hiểm Prevoir- nếu khách hàng đáp ứng được những yêu cầu bảo hiểm của Prevoir. Lợi ích của sản phẩm bảo hiểm người vay là mang đến sự an tâm về khả năng thanh toán khoản vay của khách hàng trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro trong cuộc sống. Trong trường hợp này, Prevoir sẽ thay mặt khách hàng chi trả toàn bộ khoản nợ vay còn lại (tối đa 800 triệu đồng) cho ngân hàng.

Đối tượng vay của sản phẩm này là các cá nhân Việt Nam từ 22 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn hoạt động của ACB, có điện thoại cố định tại nơi cư trú và có thu nhập từ 3 triệu đồng/ tháng trở lên. Đối với các nhân viên công ty thì thời gian công tác phải trên 12 tháng và trên 3 năm hoạt động kinh doanh đối với chủ doanh nghiệp.

Hồ sơ vay gồm có:

1. Giấy đề nghị vay vốn
2. Hồ sơ pháp lý: gồm
 - Chứng minh nhân dân
 - Hộ khẩu thường trú
 - KT3 hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn (trên 1 năm và có xác nhận của cơ quan địa phương) tại nơi đăng ký vay.
3. Chứng từ chứng minh thu nhập:

Đối với cá nhân:

Bản sao kê giao dịch tài khoản lương trong 3 tháng gần nhất hoặc giấy xác nhận lương

Đối với chủ doanh nghiệp:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số thuế, tờ khai thuế giá trị gia tăng 6 tháng gần nhất.

Bản sao báo cáo quyết toán thuế năm gần nhất.

Bản sao biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý gần nhất.

Bản sao một số hợp đồng kinh tế đã và đang thực hiện.

4. Hóa đơn tiêu dùng: Bản sao hóa đơn hoặc giấy báo cước điện thoại nhà đang ở tháng gần nhất.

Hiện tại, các yếu tố như thời gian xét duyệt hồ sơ vay, hạn mức cho vay, lãi suất và điều kiện thủ tục vay của các ngân hàng đang làm cho cuộc đua cho vay tiêu dùng giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt. Dưới đây là bảng tóm tắt các sản phẩm cho vay tiêu dùng của các ngân hàng:

Có thể thấy rằng càng ngày sự khác biệt về lãi suất của dịch vụ ngân hàng sẽ không còn nữa,

Ngân hàng	Hạn mức cho vay	Lãi suất	Điều kiện cho vay
ACB	10 lần thu nhập/tháng; tối đa 250 triệu đồng; cho vay từ 12 - 60 tháng	Lãi tính trên dư nợ ban đầu dao động từ 0,8% đến 1,15%/tháng	Thu nhập ròng/tháng từ 3 triệu đồng trở lên; có điện thoại cố định tại nơi cư trú; thời gian công tác tại đơn vị là trên 12 tháng; có xác nhận việc làm và lương tại công ty
An Bình	10-12 lần thu nhập/tháng; tối đa 200 triệu đồng; cho vay tối đa 5 năm	Lãi gộp tính trên dư nợ ban đầu dao động từ 0,77% - 1,04%/tháng	Thời gian công tác trên 01 năm và có mức thu nhập ổn định hàng tháng từ 2 triệu đồng trở lên, có giấy xác nhận việc làm, lương của công ty
Đông Á Bank	Tối đa 200 triệu đồng, cho vay tối đa 36 tháng	Lãi gộp	Có hộ khẩu/ KT3 cùng địa bàn với Ngân hàng Đông Á, mức thu nhập ổn định, đảm bảo hàng tháng trả góp không quá 50% tổng thu nhập

và phiếu lương hoặc bản sao bảng lương (có đóng dấu xác nhận của công ty) 3 tháng gần nhất.

Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định biên chế hoặc quyết định tăng lương mới nhất.

thay vào đó là sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ là chủ yếu. Như vậy, các ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng của mình để phục vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn ■